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HOTUBAYAMAONIYAKAMATIYAKUSIMAMIAOFISIZA

VIONGOZIWAKUUWAKITAIFAKUHUSUTAARIFAYASERIKALI

JUUYAHALIYAUTEKELEZAJIWAPROGRAMUYAKUHUISHA

UCHUMINAHUDUMAZAJAMIIKUPITIAFEDHAZAAHUWENI

YAUVIKO19KUTOKASHIRIKALA FEDHAZADUNIA(IMF)

Mheshimiwa Spika, awali ya yote, napenda kumshukuru

MwenyeziMunguMwingiwaRehma,Muumbawambinguna

ardhinavyotevilivyomokwakutujaaliauzimanaafyanjemana

kutuwezeshakufikahapakatikaMkutanohuuwaNnewaBaraza

laKumikatikahaliyaamaninautulivunakuwezakutekeleza

majukumuyetuipasavyo.

MheshimiwaSpika,Kamatipia,inatoashukuranizakezadhati

kwaMheshimiwaSamiaSuluhuHassan,RaiswaJamhuriwa

MuunganowaTanzanianaMheshimiwaDkt.HusseinAliMwinyi,

RaiswaZanzibarnaMwenyekitiwaBarazalaMapinduzikwa

kufanikisha upatikanajiwa fedha za Kuhuisha UchumiNa
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HudumazaJamiikupitiaFedhazaAhuweniyaUviko19kutoka

ShirikaLaFedhaZaDunianamaelekezoyanamnayakuzitumia.

Kwahakikamiongozonamaelekezoyaoyamekuwanatijakubwa

katikakufanikishautekelezajiwamiradimbalimbalindaniyanchi

yetu.TunamuombaMwenyeziMunguazidikuwapauwezo,ujasiri,

hekima na busara katika uongozi wao ili azma yao ya

kuwatumikia na kuwaletea maendeleo wananchiifikiwe kwa

wakatiwaliokusudia.

MheshimiwaSpika,vilevile,natumiafursahiikukushukuruwewe

binafsikwakunipanafasihiiyakusimamambeleyaBarazalako

tukufukwaajilikukidhimatakwayakanuniya44(3)yaKanuniza

KudumuzaBarazalaWawakilishi,Toleola2020yakutoamaoni

yaKamatiyetuyaKusimamiaOfisizaViongoziWakuuwaKitaifa

kuhusiananaTaarifayaSerikalijuuyahaliyaUtekelezajiwa

Programu ya Kuhuisha UchumiNa Huduma za Jamiikupitia

FedhazaAhuweniyaUviko19kutokaShirikaLaFedhaZaDunia.

Mheshimiwa Spika, kwa heshima kubwa naomba

kuwatambulisha Wajumbe wa Kamatiya Kusimamia Ofisiza

ViongoziWakuuwaKitaifakamaifuatavyo:
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1. Mhe.HassanKhamisHafidh Mwenyekiti

2. Mhe.MtumwaPeyaYussuf M/Mwenyekiti

3. Mhe.MachanoOthmanSaid Mjumbe

4. Mhe.SuleimanMakameAli Mjumbe

5. Mhe.SalmaMussaBilal Mjumbe

6. Mhe.MohammedMgazaJecha Mjumbe

7. Mhe.ZainaAbdallaSalum Mjumbe

8. Ndg.AliAlawyAli Katibu

9. Ndg.MwanaishaMohammedKheir Katibu

10. Ndg.AminaAbeidHemed Mkalimani.

MheshimiwaSpika,KamatiyetuilikutananakuijadiliTaarifahii

kwakuipitiaukurasakwaukurasanakutoamaoniyakejuuyakila

hatuaambayo imeonanivyema kufanyahivyo ilikujengana

kufikiadhamiranjemaambayoSerikaliyetuimekusudia.

Mheshimiwa Spika,kwa kuwa azma ya Serikalininjema na

inaleta matumainichanya kwa mwananchiwa Zanzibarna

Tanzaniakwaujumlajuuyamatumiziyafedhahizo,Kamatiyetu

inapatawasiwasikupitiamalengoyaliyowekwakatikaukurasawa

tatu wa Taarifa hiikwamba malengo haya hayatafikiwa ya
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kukamilishamiradindaniyakipindikilichopangwakutokanana

mudawenyewekuwamfupimnonatukizingatiabaadhiyamiradi

ipokatikahatuazaawalisana.

MheshimiwaSpika,KamatiinahisiiwapoSerikaliitafuatamoja

kwamojaSheriayaManunuzikatikautekelezajiwamiradiya

fedhahizobasihaitoendasambambanakipindikilichowekwacha

matumiziyafedhazamiradihii.Hivyobasi,Kamatiinashauri

Serikalikuifanyia marekebisho Sheria ya Manunuziambayo

utekelezajiwakekatikamasualamengiyanaonekanakuchukua

mudamrefunapiandiyosababuyakuchelewamiradihii.Aidha

Kamatiyangu inaomba Serikali kutafuta utaratibu maalumu

ambao utasaidia kuzitumia fedha hizo kwa haraka kama vile

(force Account)kama ilivyo kwa wenzetu wa Tanzania Bara

ambaokwaasilimiakubwawameshakamilishamiradiyao.

Mheshimiwa Spika,Kamatiyangu imebainikukosekana kwa

viwangovyauborawamiradiyaujenziinayotekelezwakupitia

fedhahizikatikamaeneombalimbaliyaSektayaElimunaAfya,

mbaliyakuwepo kwaMshauriElekeziambayeniWakalawa

Majengo Zanzibar lakini miradi haioneshi ubora na kazi

zinafanywa kwa kuripua ili kwenda sambamba na muda

uliowekwa.KamatiinashauriSerikalikupitiaKamatizakeTatu

ambazoimeziundakusimamiamiradihiikufuatiakikamilifukila
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sehemunakwakilamradiilikujiridhishanamradihusikana

Kamatizisisitekuwachukuliahatuawalewoteambaowatakua

chiniyaviwangovinavyotarajiwa.

Mheshimiwa Spika, Katika utekelezaji wa Miradi ambayo

imeelezwa vyema kuanzia Ukurasa wa Nne,Kamatiyangu

imebainina inapata wasiwasikuona kwamba mpaka sasa ni

muda mrefu umepita tangu fedha hizikutolewa na Zanzibar

hatujafikiahatarobokatikahatuayautekelezajiwakenamuda

ulioabakiakatikautekelezajiwaBajetiya2021/2022 nimiezi

mitatu,jeSerikaliitakamilishavipimiradihiiambayokwakiasi

kikubwasanaipokatikahatuazaawalikatikaujenziwakena

menginebadohaijaanza.

Mheshimiwa Spika, Kamati pia,katika ukurasa wa Tano

inaiyomba Serikali kuwashirikisha kikamilifu wananchi na

viongoziwamaeneoyenyemiradihiihususankatikaMajimbo

ambayoyameguswanamiradiyaujenziyasektayaelimu,afya,

majinaumeme,kwaniKamatiinaaminiushirikishwajiwajamiina

viongozikatikangazizaMajimbo,WadinaShehiahaupoausio

rafikinamiradiiliyopelekwakatikamaeneombalimbaliyaUnguja

naPemba.

MheshimiwaSpika,KupitiaUkurasawaSitawaTaarifahii,kwa
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faidayaBarazahiliTukufu nawananchikwaujumla,Kamati

imebainijuuyaFedhazaTanzaniaShilingiBilioniMbili,Milioni

MiaSabaSabiininaNne(2,774,000,000/=)zilizotengwakwaajili

yaununuziwaJengo laBweleo,maelezo yakehayatoshelezi.

Kamatiinataka kujua hasa ukizingatia Fedha hiziniza kazi

maalumu kwamba,Jengo hililinamilikiwa na nani,limelenga

kutumiwakwamadhumuniganinataratibuzilizotumikakujua

thamanihalisiyabeiitakayonunuliwa.Aidha,Kamatiinahojijuuya

umuhimuwakununuajengokwakutumiaFedhahiziambazo

lengolakelipokatikakuboreshamaishayawananchi.

Mheshimiwa Spika,kwa upande wa ukarabatiwa skuli22

uliokusudiwa kufanywa kupitia fedha hizi utahusisha na zile

zilizoundiwaKamatiTeulenaBarazahiliTukufu nakutolewa

ripotiyakendaniyaBarazahilibilayakuwepokwautekelezajiwa

maagizoyakamatihiyokwamudamrefukutokananasababu

mbalimbali,au zimeibuliwa Skulinyengine tofautina zile

zilizofanyiwauchunguziwaawali.

MheshimiwaSpika,katikampangohuuwakuzifanyiaukarabati

mkubwawaskuli14zenyehalimbayaKamatiyanguinasisitiza

zaidikujumuishwanazileskuliambazoziliundiwaKamatiTeule

iwapohazimokatikaorodhayaawaliAidha,Kamatiinasisitiza
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ukarabatihuo uwe wa viwango na ubora mkubwa ambao

hautapelekeakurejeaumokwaumokukarabatimajengo kwa

mustakbalimzurinaustawiborawawatotowetu.

Mheshimiwa Spika,Katika ukurasa wa Nane wa Taarifa hii,

KamatiyanguimebainijuhudizaSerikalikwakuwajaliwanafunzi

wakekwakuanzishautaratibuwakutengenezamadawatikupitia

mafundiwazalendo.Hata hivyo,Kamatiinashauriutaratibu

uliotumika katika ujenziwa madarasa pia utumike katika

kuwapatamafundihawaambaoitakuwamarayaoyakwanza

katika kutekeleza miradiya Serikali.Aidha kamatiinasisitiza

madawatihayayatengenezwendaniyanchinakwakiwango

kilichoborakamaripotiilivyoeleza.

MheshimiwaSpika,kwaupandewaSektayaAfya,Kamatiyangu

imebainikatika ukurasa wa 10 sehemu ambayo imetengewa

ShilingiMilioniMiaTatuKuminaMbili(312,000,000/=)kwaajili

yakuimarishahudumazadamusalamaambapoSerikaliitanunua

majokofumanne(4)yakuhifadhiadamunavifaavyakukusanyia

damu,Kamatiyanguinashaurivifaahivipamojanamajokofu

hayamanneyagaiwekwaUngujanaPembakamailivyoutaratibu

wavifaavyenginekwaniPembakunachangamotokubwayavifaa

vilivyo bora vya uhifadhiwa damu salama kwa matumiziya
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wagonjwa waliopo katika hospitali zetu mbali mbali hali

inayosababishakuharibikakwadamusalamaambayonimuhimu

kwamaishayawatu.

MheshimiwaSpika,kwaupandewaSektayaMaji.Kamatiyangu

kupitiaukurasawaKuminaTatuimepitianakuonakiasikikubwa

chafedhazilizotengwa kiasichafedha ShilingiBilioniSita,

MilioniMia Saba Themaninina Moja,LakiSita na SitiniElfu

(6,781,660,000/=)zilizotengwakwaajiliyaUnunuziwaMashine

za Majikwa upande wa Unguja na Pemba.Kamatiyangu

inaipongeza Serikalikwa kuona umuhimu wa kuwaondolea

wananchiwaketatizolaupatikanajiwamajisafinasalama,hata

hivyo, Kamati inaiomba Serikali ifatilie kwa ukaribu zaidi

utekelezajiwamradihuuilikukidhivigezonauborawapampu

zotezitakazonunuliwa.

MheshimiwaSpika,Kamatipia,imebainikuwepokwauharibifu

mkubwanauchakavuwamiundombinuyamajikamamabomba

ambayoyanayovujamarakwamaranayasionaviwango.Kwa

mantikihiyo,KamatiinashauriWizara kuzingatia ubora wa

mabomba yatakayonunuliwa kupitia mpango huu kwaniyapo

mabombaambayohayanauboranahusababishakupasukakila

sikunahivyokupoteakwamajikatikasehemumbalimbaliza
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Zanzibarnahatimaekutokeakwamaradhiyakipindupindu.

MheshimiwaSpika,kwaupandewaSektayaNishatiyaUmeme

KamatiimebainindaniyaZanzibarkunaukatikajiwaumeme

marakwamaraambaohusababishavituvyawananchikuharibika.

Hivyo,Kamatiinashaurifedha hizo zitumike ipasavyo kwa

kutekelezavyemaagizolaMuheshimiwaRaiswaZanzibarna

MwenyekitiwaBarazalaMapinduziDr.HusseinAliMwinyila

kuwataka wananchiwasinunue nguzo za umeme pamoja na

kufuatamipangoyaSerikalikatikakuboreshahudumazanishati

ya umemekwanimalengo yakenibora naniyenyekujenga

maendeleoendelevu.

Mheshimiwa Spika,kwa upande wa Sekta ya Uwezeshaji

WananchiKiuchumi.Kamatiyangu inaunga mkono mpango

uliowekwawakuwasaidiawananchikujikwamuanahalingumu

yakimaishailiyosababishwa naatharizaUVIKO 19 nahivyo

kupelekeakushukakwakipatochawananchi.

MheshimiwaSpika,katikaukurasawa17waTaarifahiiambayo

imetengwakiasichaShilingiBilioniIshirininaNane,MilioniMia

Nane Arobaini na Tano, Laki Nne na Arobaini Elfu

(28,845,440,000/=) zimetengwa kwa ajili ya kuwawezesha

wananchikiuchumikupitia shughuliza Uchumiwa Buluu
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ikijumuishaununuziwabotimiatanosabiininasaba(577)za

mita nane (8)na botimia tano (500)za mita tano (5)na

kuwasaidia wajasiriamaliwanaoanika na kuchakata madagaa,

Kamatiinashauriugawajiwabotihiziuzingatiemaeneoyenye

uhitaji.

Mheshimiwa Spika, kadhalika, Kamati inaiomba Serikali

kununuwabotizilizoboranazauhakikakwakuangaliasualazima

labeinazabunikutokananauzoefuunaoneshasehemuhiindipo

ubadhirifuunapotokea.Aidha,tunasisitizakuangaliapiamatumizi

yaliyokusudiwakwakutolewaelimuyakutoshayautumiajiwa

botihizosambambanakuwatafutiawananchivifaavyakileovya

uvuvikama“fishfinder”iliwananchihao wawezekuvuakwa

uhakika.

MheshimiwaSpika,katikamradiwaUfugajiwaNyukiambao

umetengewa kiasicha ShilingiMilioniMia Tisa na Sitini

(960,000,000/=)kwaajiliyakuwawezeshavijananawanawake

katikaufugajiwanyuki.Kamatiinashaurikutokananauzoefuwa

miradimingikamahiiyaufugajiwanyukinamengineyoinakosa

usimamizinautaalamuambaoutapelekeakuendeleanakuleta

mafanikio.Matokeoyakemiradimingihufakamavilemiradiya

JK naAK nafedhanyingihupoteabilayakuwepomafanikio
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yoyotekwajamiinaSerikalikwaujumla.

MheshimiwaSpika,Kupitiaripotihiikamatipiainaiombakujua

ujenziwatanurilakuanikiamadagaakuleFunguRefuMkoawa

KaskaniUnguja,ambaoulitajwakatikaBajetiiliyopitatulielezwa

Kamatiinapenda kujua mpango ule umefikia wapina iwapo

utazihusishafedhahizikatikautekelezajiwakekwanijambolileni

jemakwamaendeleochanyayawananchi.

Mheshimiwa Spika,kwakumalizianaomba kuwashukuru kwa

dhatiWajumbe wa Baraza lako Tukufu kwa kunisikiliza kwa

umakiniwakatiwote nilipokuwa nikiwasilisha hotuba hiina

nawaombaWajumbewaBarazahilikutoamichangoyaojuuya

Taarifahii.

MheshimiwaSpika, NaombaKuwasilisha.

..................................

(HassanKhamisHafidh)

Mwenyekiti,

KamatiyaKusimamiaOfisizaViongoziWakuuwaKitaifa,

BARAZALAWAWAKILISHI.

ZANZIBAR


